

เหตุการณ์สำคัญ

- สภาของเกรส สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพื่อลดกฎระเบียบผ่อนคลายนสถาบันการเงิน แต่ยังคงเดินหน้าที่จะตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก และส่วนประกอบรถยนต์ โดยใช้มาตรา 232 ที่เคยใช้ออกมาตรการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมก่อนหน้านี้
- ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าบาตรทางการเงิน รวมถึงอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศเวเนซุเอลา หลังจากประธานาธิบดี Nicolas Maduro ชนะการเลือกตั้งสมัยที่ 2 สร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน
- รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ยังบ่งชี้ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนลดลงต่อเนื่อง ส่วนความเสี่ยงทางการเมืองของอิตาลียังคงอยู่ หลังจากที่พรรค M5S และ Lega ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จากประเด็นการเสนอชื่อรัฐมนตรีคลังที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี
- มูลค่าการส่งออกสินค้าไทย เดือน เมษายน 2561 เร่งตัวขึ้น แต่การนำเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่า ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล
- ติดตามการรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (ISM Manufacturing/PMI Manufacturing) ของประเทศเศรษฐกิจหลักที่จะทยอยประกาศ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นี้

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- สภาของเกรสผ่านร่างกฎหมายเพื่อลดกฎระเบียบในสถาบันการเงิน ดังนี้ 1) ให้เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของธนาคารขนาดใหญ่ Systemically Important Bank (SIB) จากปัจจุบันที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็น 2.5 แสนล้านดอลลาร์ จะช่วยให้ธนาคารขนาดกลางหลุดออกจากเกณฑ์การกำกับดูแลที่เข้มงวด 2) ยกเว้นกฎ Volcker Rule ที่จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน (Proprietary Tradings) สำหรับสถาบันการเงินที่มีทรัพย์สินน้อยกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยให้ธนาคารกลับมามีรายได้เพิ่มเติมจากการลงทุนเก็งกำไร และส่งผลดีต่อตลาดจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- สหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อประเทศเวเนซุเอลา โดยประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศไม่ยอมรับการเลือกตั้ง หลังจากประธานาธิบดี Nicolas Maduro ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เนื่องจากความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง และได้ออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ โดยประกาศห้ามประชาชนและบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ซื้อพันธบัตร และหุ้นกู้รัฐบาลกิจของเวเนซุเอลา รวมถึงบริษัทน้ำมันแห่งชาติเวเนซุเอลา ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดน้ำมันดิบโลกมีแนวโน้มตึงตัว และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
- รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ยังแสดงว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้ และหากตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาตามที่ประเมินไว้ก็จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ ทำให้มีการคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับอัตราเงินเฟ้อ Fed ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มสูงกว่า 2% ได้บ้างชั่วคราว สอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อ Symmetric ที่ 2.0%
- ประธานาธิบดี Donald Trump ออกคำสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก และส่วนประกอบรถยนต์ เพื่อตรวจสอบว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ชะลอตัวลงจะจุดเศรษฐกิจโดยรวมหรือไม่ การตรวจสอบนี้ใช้มาตรา 232 เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งเป็นมาตราเดียวกับที่ใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมก่อนหน้านี้

ยุโรป

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม รายงานเบื้องต้น เดือน พฤษภาคม 2561 ลดลง 0.7 จุด เป็น 55.5 จุด เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
- การจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรค Five Star Movement (M5S) และพรรค Lega ล้มเหลว เนื่องจากประเด็นเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง โดยทั้ง 2 พรรค เสนอชื่อ นาย Paolo Savona แต่ประธานาธิบดี Sergio Mattarella ปฏิเสธ เนื่องจาก นาย Savona เป็นนักเศรษฐกิจที่มีจุดยืนต่อต้านสหภาพยุโรป อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำให้ต้นทุนทางการเงินของอิตาลีสูงขึ้น หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลล้มเหลว ประธานาธิบดีพยายามจัดตั้งรัฐบาลจากคนกลางเพื่อรักษาการณ์ แต่หากรัฐบาลรักษาการณ์ไม่ได้รับการยอมรับจากสภา อาจนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ภายในปีนี้

ไทย

- มูลค่าการส่งออกสินค้า เดือนเมษายน 2561 ขยายตัว 12.3% (yoy) ดีขึ้นจากเดือนก่อน ที่ 7.1% (yoy) ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าเร่งตัวขึ้นเป็น 20.4% (yoy) จาก 9.5% (yoy) ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 1,283 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- ตลาดส่งออกสำคัญขยายตัวได้ดี ยกเว้นการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มอาเซียน โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวดี ส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาขยายตัว

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-0.74%	-0.71%	M-S50 HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา SET Index ปิดที่ 1,741.21 จุด ลดลงเล็กน้อย 0.74% WoW จากประเด็นการยกเลิกประชุมระหว่าง สหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ และความกังวลว่า OPEC อาจปรับขึ้นการผลิตน้ำมัน นอกจากนี้ประเด็นอื่นๆ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GDP ไทยไตรมาส 1/61 ออกมาดีเหนือความคาดหมายที่ +4.8% สูงที่สุดในรอบ 20 ไตรมาส โดยขยายตัวแข็งแกร่งในหมวดการส่งออกและการท่องเที่ยว นอกจากนี้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนสามารถขยายตัวต่อได้ และกระทรวงการคลัง ปรับ GDP ปี 2561 เป็น 4.5% จากเดิม 4.2% 2) รัฐบาลประกาศตรึงราคาดีเซล 30 บาท / ลิตร โดยใช้เงินกองทุนน้ำมันมาช่วยหนุน เพื่อลดผลกระทบจากการปรับตัวของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางปี 2560 ซึ่งกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และการขนส่ง 3) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ พ.ร.ป. ส.ว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เป็นข่าวดีสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามการวินิจฉัย พ.ร.ป. ส.ส. วันที่ 30 พฤษภาคม ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อ Roadmap การเลือกตั้ง <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน เมษายน ของไทย (31 พฤษภาคม) อัตราเงินเฟ้อไทย (1 มิถุนายน)</p> <p>แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดหุ้นไทยยังคงถูกดันด้วย sentiment การลงทุนโดยรวมที่ยังเป็นลบจากปัจจัยภายนอก คาดมีโอกาสที่ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานจะปรับตัวลงต่อจากการประชุมของกลุ่มประเทศ OPEC ที่เกิดขึ้น มีแนวรับที่ระดับ 1730 แนวต้านที่ระดับ 1750 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (25/05/2018 @ 2.86%)	+0.08% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.32% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Neutral	<p>การซื้อขายตราสารหนี้สัปดาห์นี้ ปริมาณการซื้อขายประเภท Outright ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวผันผวนในทิศทางขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุมาจากตัวเลข GDP ไทยไตรมาสที่ 1/2561 ขยายตัวดีเกินความหมาย ที่ 4.8% ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะต่อไป ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มปรับขึ้นตามราคาน้ำมันโลก ขณะที่ผลการประเมินพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ทำให้เกิดแรงขายตราสารหนี้ไทยในช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในช่วงอายุดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นไปทันที 8 – 13 bps. สวนทางกับตราสารหนี้ไทยในช่วงอายุ 8 – 15 ปี ที่ยังมีแรงซื้ออยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติ</p> <p>สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยจำนวน 10,790 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 13,269 ล้านบาท</p> <p>แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดว่าตลาดตราสารหนี้ไทยจะปรับลดลงตาม Fund Flows ที่เริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิ ค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าต่ำกว่า 32 บาท และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ลดลงต่ำกว่า 3%</p>
	US Treasury 10Y (25/05/2018 @ 2.94 %)	-0.13% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.54% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+0.38%	+1.78%	I-Develop M-VI	Neutral	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกผันผวน ราคา น้ำมันดิบปรับตัวลงทำสัปดาห์จาก OPEC อาจกลับมาเพิ่มกำลังการผลิต กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน นักลงทุนให้ความสำคัญในความคาดหวังการประชุมระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ และจับตาดูนโยบายต่างๆของประธานาธิบดีสหรัฐฯ</p> <p>สัปดาห์นี้จับตาดัชนีที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 1) ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ 2) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ 3) GDPสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 1 ประมาณการครั้งที่สอง 4) ยอดทำสัญญาขายบ้านรอปิดการขายของสหรัฐฯ</p> <p>ราคาทองคำมีแนวโน้มพักตัว จากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าและเจ้าหน้าที่ Fed ส่วนใหญ่พร้อมสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามนักลงทุนจับตา Geopolitical Risk ถ้าสุดประธานาธิบดี Trump หนุนการประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ กอปรราคาทองคำเคลื่อนไหวที่ระดับ 1290+/- เหรียญต่อออนซ์</p> <p>แนวโน้มราคาน้ำมันระยะสั้นมีโอกาสผันผวน นักลงทุนวิตกว่า OPEC มีโอกาสกลับมาเพิ่มกำลังการผลิต นอกจากนี้แท่นขุดเจาะน้ำมันดิบสหรัฐฯที่เปิดเผยโดย Baker Hughe ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จับตา 1) จับตาประชุม OPEC ว่าจะปรับเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่ 2) ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังโลกมีแนวโน้มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง 3) ปริมาณการผลิตน้ำมันสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง</p>
	Europe (STOXX50)	-1.63%	+0.32%			
	Japan (NIKKEI)	-2.09%	-1.37%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-0.09%	-1.88%			
	Gold	+0.71%	-0.04%	I-GOLD	Neutral	
	Oil (WTI)	-4.89%	+13.58%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.95%	-3.41%	I-SMART	Slightly Underweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับลงต่ำกว่า 3.0% มาอยู่ที่ 2.93% ตลาดยังคงกังวลต่อสถานการณ์การเมืองอิตาลี ภายหลังจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิต นำเชื่อกันระหว่างประเทศเตือนว่าอาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศเตือนว่าอาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลอิตาลี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ Baa2 จากปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อ นอกจากนี้ตลาดผันผวนจากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอยกเลิกการประชุมผู้นำสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ซื้อขายทรงตัว</p> <p>ปัจจัยความกังวลต่างๆส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยมีมุมมองว่าระดับอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เข้าสู่เป้าหมายพร้อมกับการจ้างงานที่ยังคงปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง จะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อไป สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและบางส่วนในตลาดยุโรปและตลาดเกิดใหม่ และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield</p>
	JPMorgan Emerging Bond	+1.47%	-4.06%			
	iBoxx High Yield Index	0.04%	0.002%	M-SMART INCOME	Neutral	<p>ตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ่มขึ้นจากการปรับลงของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเติบโต และตลาดสินเชื่อบ้านสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเช่นกัน สำหรับ M-SMART INCOME อาจได้รับผลกระทบระยะสั้น อย่างไรก็ตามกองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงจากกลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทด้อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพ ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ</p>
	Bloomberg Barclays US MBS Index	0.69%	-1.34%			

ข้อสงวนสิทธิ์

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้ข้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน